

วัคซีนไวรัสโคโรนา

ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมด้านสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดี กำลังมีการดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีนไวรัสโคโรนา

วัคซีนสำหรับผู้ให้บริการอาชีพนอกราย (työterveys)

จะรับวัคซีนจากแผนกบริการอาชีพนอกรายของตนเองตามสัญญาที่ทำไว้โดยเฉพาะเป็นอันดับแรก

[ตรวจสอบจุดให้บริการวัคซีนของคุณ์สวัสดิการสังคมและสาธารณสุข \(sote\) จากที่นี่](#)
[ตรวจสอบจุดให้บริการวัคซีนของแผนกบริการอาชีพนอกรายจากที่นี่](#)

การให้วัคซีนจะประกอบไปด้วย วัคซีนสองเข็ม ซึ่งเข็มที่สองจะฉีดให้ในเวลา 6 สัปดาห์หลังจากเข็มแรก โดยแนะนำให้ไปรับวัคซีนเสริมที่จัดรับวัคซีนเดียวกัน

เราขอแนะนำให้ใช้บริการนัดเวลาในระบบออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่าง หากประชากรผู้นั้นอยู่ภายใต้การจำกัดควบคุมการเปิดเผยรายละเอียดส่วนตัว (Turvakielto) ในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ก็จะไม่สามารถใช้บริการ eAsiointi หรือการจองเวลาผ่านระบบออนไลน์ได้ การรับวัคซีนจะเป็นไปด้วยความสมัครใจและไม่มีค่าใช้จ่าย

ในการนัดเวลาผ่านระบบออนไลน์แทนผู้สูงอายุ สามารถทำได้ผ่าน [การบริการแทนผู้อื่น \(puolesta-asiointi\)](#) บุคคลใกล้ชิดสามารถช่วยผู้สูงอายุในการนัดเวลาผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วย และสามารถทำการนัดเวลาได้โดยการโทรศัพท์ไปยังศูนย์สวัสดิการสังคมและสาธารณสุข (sote) ของตัวเองด้วย

การเตรียมความพร้อมในการรับวัคซีน

อย่ามารับวัคซีนหากคุณมีไข้, มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือระบบขับถ่าย โดยสามารถยกเลิกเวลานัดได้ตามจำเป็น จะฉีดวัคซีนเข้าที่ต้นแขนส่วนบน ดังนั้นกรุณาสวมเสื้อผ้าที่สามารถเปิดต้นแขนออกมาได้ง่าย ให้นำบัตรประจำตัวสำหรับยืนยันตนเองมาด้วย (ใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตร Kela ก็ใช้ได้) ไม่ควรมารอที่บริเวณสำหรับรอคิวเร็วเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความหนาแน่น กรุณามาตามเวลานัด หลังการรับวัคซีนจะต้องรอสังเกตอาการ 15 นาที หรือหากเคยมีอาการแพ้ชนิดรุนแรงจากการรับวัคซีนหรือยาบางชนิดก่อนหน้านี้ จะต้องรอสังเกตอาการ 30 นาที จึงควรเตรียมเวลาสำหรับการรอสังเกตอาการไว้ด้วย ผู้ให้บริการจะไม่สามารถเลือกวัคซีนที่จะใช้ตัวเอง และแพทย์ก็ไม่สามารถกำหนดตัวเลือกวัคซีนอื่นให้ได้ กรณียกเว้นเพียงกรณีเดียวคือกรณีที่มีอาการแพ้ชนิดรุนแรงต่อสารตัวช่วยบางตัวในวัคซีนเท่านั้น

สามารถเข้าไปยังลิงค์สำหรับนัดเวลาได้ที่นี้: pajjat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista

การยกเลิก หรือ เลื่อนเวลานัด

หากคุณไม่สามารถไปรับวัคซีนได้ ควรจะยกเลิกเวลานัดไว้ด้วย
สามารถยกเลิกเวลานัดไว้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยการเข้าไปยังระบบการนัดเวลาออนไลน์
หากทำการยกเลิกเวลานัดผ่านระบบออนไลน์โดยการโทรศัพท์ไปแจ้งยกเลิกนัด
เวลาที่ถูกยกเลิกจะยังคงแสดงให้เห็นอยู่ในระบบนัดเวลาออนไลน์
เวลานัดโดยการโทรศัพท์จะสามารถถูกยกเลิกด้วยวิธีการโทรศัพท์ไปยกเลิกเท่านั้น
และสามารถยกเลิกหรือเลื่อนเวลาสำหรับการรับวัคซีนเข็มที่สองที่นัดโดยพยาบาลที่จัดรับวัคซีนได้โดย
การโทรศัพท์ไปยกเลิก

การเลื่อนเวลา: ให้ยกเลิกเวลานัดไว้แล้วก่อน แล้วจึงนัดเวลาใหม่

ความปลอดภัยของวัคซีน

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า วัคซีนที่กำลังถูกนำมาใช้นั้น
สามารถป้องกันอาการของโรคไวรัสโคโรนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นการป้องกันการเกิดอาการในลักษณะรุนแรง
ในขณะนี้ยังมีข้อมูลค่อนข้างน้อยว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อ และ
การแพร่เชื้อได้มากน้อยเท่าใด
ดังนั้นในขณะนี้ขอแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วและสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจึง
ยังคงเหมือนกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง